

ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning and Innovation Community)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในงาน ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning and Innovation Community) งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom 1-2 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท (S31 Sukhumvit Hotel) กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จ และความก้าวหน้าของการวิจัยผ่านการทำงานร่วมและผลักดันของสถาบัน / มหาวิทยาลัย / หน่วยงาน สำหรับสนับสนุนการทำงานของชุมชนนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศไทย สร้างการรับรู้ทั้งแนวคิด และเครื่องมือต่างๆ ของหน่วย บพท. รวมถึงให้เป็นที่รับรู้กับสื่อ หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการสื่อสารสู่ภาคนโยบาย และภาคส่วนต่างๆ ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะเป็นผู้เคยได้รับทุนภายใต้แผนงานวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จาก บพท. จึงได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าว



มทร.ธัญบุรี ใช้แพลตฟอร์มงานวิจัยท่องเที่ยวเมืองรอง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วช.หนุนเสริมงานแสดงช้าง

มทร.ธัญบุรี ใช้แพลตฟอร์มงานวิจัยท่องเที่ยวเมืองรอง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วช.หนุนเสริมงานแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ ดร.อนิวรรณ หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำแพลตฟอร์มที่ช้าง-น้องชบา ร่วมจัดแสดงหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในงานสืบสานตำนานพันปี หรืองานแสดง แสง สี เสียง ณ บริเวณองค์ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในกิจกรรมงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2565” ของจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง ร่วมกับ นายอนุชา วัชรศิธร นายกเทศมนตรีประจำอำเภอศีขรภูมิ และนายกิตติ สัตย์เชื้อ นายอำเภอศีขรภูมิ แพลตฟอร์มที่ช้าง-น้องชบา เป็นผลงานวิจัยโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี ดร.อนิวรรณ หาสุข เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้แผนงาน “การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง” เครือข่าย 9 มทร. แผนงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีที่ 3 ต่อเนื่องจาก แพลตฟอร์มน้องชบา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยระบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ดร.เอกชัย แซ่จิ่ง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ และเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”



ประชุมหารือกรอบและหน้าที่ของหน่วยงานในกำกับ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประชุมหารือกรอบและหน้าที่ของหน่วยงานในกำกับ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน อาคาร 8 ชั้น 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยงานภายใต้การกำกับประกอบด้วย 3 หน่วยงานได้แก่ 1.สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.สถาบันชุมชนวิวัฒน์เพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งทิศทางการส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนผลงานให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป



การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา, วิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด” ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย จำนวน 70 มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร



มทร.อีสาน ใช้แพลตฟอร์มงานวิจัยท่องเที่ยวเมืองรอง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วช.หนุนเสริมงานแสดงช้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน LAB FUTURE & BIO EXPO 2022 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและบริการ ด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุน สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)

